

**CHỈ THỊ**  
**CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY**  
**VỀ LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA,**  
**BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI NĂM 2022**

-----

Năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định, tình hình mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân giảm cả về mức độ và tính chất phức tạp, an ninh trong vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo được đảm bảo; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm chế, giảm so với năm trước; tỷ lệ điều tra, phá án, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông... đạt kết quả cao; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì, phát huy hiệu quả đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong năm 2021 vẫn có một số hạn chế như: Tình hình tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện liên quan đến đất lâm nghiệp còn tiềm ẩn phức tạp; vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng sản, môi trường; tệ nạn ma túy; xe quá khổ, quá tải; vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19... có thời điểm còn diễn biến phức tạp. Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan; song chủ yếu là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự của một số ít cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị cơ sở chưa quyết liệt. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, tài nguyên, khoáng sản có thời điểm chưa chặt chẽ. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong giải quyết một số vụ việc có lúc, có việc chưa kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về lãnh đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau:

**1.** Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, tỉnh và của huyện về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ

XIII của Đảng; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ ANQG; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kết luận số 15-KL/TW, ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, Kế hoạch số 51-KH/HU ngày 27/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 153-NQ/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn nông thôn trong tình hình mới... Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tích cực phối hợp với lực lượng Công an tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

**2.** Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải xác định rõ công tác đảm bảo an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị với phương châm *"không để bị động, bất ngờ, việc xảy ra ở đâu phải do cấp ủy, chính quyền, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu địa phương, đơn vị đó chỉ đạo giải quyết là chính, không được đùn đẩy, né tránh"*. Chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời đề ra, tổ chức thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa bàn. Chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự ngay từ khi mới phát sinh và tại cơ sở; thường xuyên rà soát các vụ việc, nhất là các điểm mâu thuẫn, tranh chấp, các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài để có biện pháp giải quyết triệt để. Quan tâm thực hiện tốt chính sách tôn giáo, tín ngưỡng; tăng cường công tác tranh thủ, vận động chức sắc trong tôn giáo, người có uy tín trong dân tộc thiểu số tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

**3.** Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, *"tự diễn biến"*, *"tự chuyển hóa"* trong nội bộ; kịp thời phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi *"tham nhũng vặt"*, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Làm tốt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; chủ động phòng, chống các hoạt động lợi dụng không gian mạng thực hiện các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên mạng Internet, mạng xã hội.

4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng, củng cố lực lượng “*chính trị nòng cốt*” và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn; chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, có hình thức động viên, khuyến khích để nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ; xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương, các khu dân cư, thôn văn hóa, an toàn an ninh.

5. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp trên các lĩnh vực, nhất là quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định, quy chế, cơ chế, chính sách nhằm khắc phục những sơ hở, phòng ngừa sai phạm. Chủ động rà soát, đánh giá tác động về an ninh, trật tự trước khi quyết định các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của lực lượng công an, quân đội trong tham mưu, thẩm định các yếu tố tác động đến an ninh, quốc phòng trước khi quyết định. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện; công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, phương tiện thủy vận chuyển khoáng sản trái phép trên sông Lục Nam, giảm ít nhất 5% số người chết do tai nạn giao thông so với năm 2021. Kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, địa phương không chấp hành quy định về phòng cháy, chữa cháy, hạn chế thấp nhất xảy ra cháy, nổ trên địa bàn.

Tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ các cơ quan bảo vệ pháp luật đủ phẩm chất, uy tín, năng lực phục vụ Nhân dân, đáp ứng yêu cầu công tác và kịp thời xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Tăng cường công tác tự đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp phòng, chống tội phạm ở cơ sở.

Tăng cường nguồn lực, bố trí ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, thiết bị cho lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

6. Công an huyện cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền và Công an cấp trên về công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật

tự, an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ; tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tập trung đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp, lợi dụng thiên tai, dịch bệnh; tội phạm tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường... Thường xuyên củng cố, xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng lực lượng Công an huyện toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

**7.** Các cơ quan tư pháp đẩy mạnh, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc chủ động nắm, dự báo tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; phối hợp đẩy nhanh tiến độ, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, nhất là các vụ án được dư luận quan tâm, án kinh tế, tham nhũng.

**8.** Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Công an huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2014 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Phối hợp tổ chức tốt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện. Củng cố lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, công an viên ở thôn, tổ dân phố. Phối hợp chặt chẽ thống nhất giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử để giải quyết các vụ án kịp thời hiệu quả, đúng pháp luật.

**9.** Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội của huyện tăng cường phối hợp thực hiện có hiệu quả các kế hoạch liên tịch, liên ngành đã ký kết với lực lượng công an, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

**10.** Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền về an

ninh, trật tự; thường xuyên phổ biến tình hình, kết quả công tác và gương điển hình "người tốt, việc tốt", đồng thời phản ánh kịp thời những hiện tượng tiêu cực, sơ hở, thiếu sót trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

**11. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị- xã hội huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Đảng ủy Công an huyện) hoàn thành trước ngày 15/01/2022.**

Giao Đảng ủy Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị, báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Huyện ủy theo quy định.

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Văn phòng Tỉnh ủy,
- Đảng ủy Công an tỉnh,
- Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy,
- Các cơ quan, ban, ngành của huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu Văn thư.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
BÍ THƯ**

**Nguyễn Việt Oanh**